

# ภาคประชาชนถกเถียง : การตลาดคาร์บอนเครดิต ไม่ใช่วิถีทางแก้ปัญหาลองก่อน

ณรงค์ คงมาก บ.เส ปากพั่ง รายงาน

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 วันแรกของเวทีนโยบายและวิชาการสาธารณะ ภูมิ  
วิฤทธิโลกเดือดด้วยมือประชาชน ( COP ภาคประชาชน ) ณ ศูนย์  
มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ ภาคประชาชนและองค์กรพัฒนา  
เอกชน เปิดข้อมูลเชิงวิชาการและข้อมูลเชิงพื้นที่ ชี้ชัดว่า....

1

การเปิดตลาดคาร์บอนเครดิตที่กำลังมาแรงในประเทศไทยและทั่วโลกขณะนี้  
ที่มุ่งสู่ การซื้อขายคาร์บอนเครดิตจาก “ต้นไม้ ป่าไม้ ” เพื่อ ชดเชย การสร้าง  
ก๊าซปัญหาเรือนกระจกของ “ผู้ก่อมลภาวะทางอากาศ” นั้น เป็นเพียง”กลเม็ด  
แบบศรีธนญชัย”ของกลุ่มทุนอุตสาหกรรม กลุ่มทุนผู้ผลิตพลังงานจากฟอสซิล  
กลุ่มทุนปิโตรเคมี ที่แสดงว่า “ตนเองรับผิดชอบ ยอมจ่ายเงินซื้อคาร์บอนเครดิต  
ในราคาถูกลงๆ เพื่อให้มีโอกาสและความชอบธรรม ให้ผลิตมลพิษก่อปัญหา  
เรือนกระจกให้กับโลกต่อไป โดยอ้างว่าได้ซื้อพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ปลูกต้นไม้ ให้ดูด  
ซับก๊าซคาร์บอน ที่ฝ่ายตนเองเป็นผู้ก่อขึ้นแล้ว

โดยฝ่ายที่ก่อมลพิษ ไม่ต้องแก้ปัญหาดันตอ คือ การหยุดการสร้างมลพิษ  
การหยุดขุดพลังงานฟอสซิลขึ้นมา ซึ่งเป็นต้นเรื่อง อย่างแท้จริง

การสร้างตลาดคาร์บอนเครดิต เป็นเพียงกลยุทธ์ทางการเงิน ของฝ่ายภาค  
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของโลก หรืออาจเรียกได้ว่า เป็น “การฟอกเขียว”

เวทีระดับโลก ที่มีการออกกฎข้อตกลงว่าด้วยการแก้ปัญหาลองก่อนหลาย  
สิบปีที่ผ่านมา ผู้เชี่ยวชาญอย่าง อ.ประสาธน์ มีแต่่ม” และนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ  
ประเมินว่า “ข้อตกลงล้มเหลว” เพราะอุณหภูมิของโลกในปี 2023นี้ สูงขึ้น  
เท่ากับ 1.5 องศา ซึ่งเป็นค่าอุณหภูมิ ที่ควรจะเกิดขึ้นในอีก 70 ปีข้าง แต่กลับมา  
เกิด ปี 2023 นี้แล้ว เป็นดัชนีชี้วัดชัดเจนว่า ผู้ก่อมลพิษในประเทศยักษ์ใหญ่  
และรัฐบาลประเทศ ผู้สร้างปัญหาเรือนกระจกนั้น ไม่ได้ใส่ใจ มุ่งมั่น หรือ  
ออกมาตรการบังคับใช้ ที่จะทำตามข้อตกลงโลกว่าด้วยมาตรการลดก๊าซเรือน  
กระจก “เชิงรุก” และ “ฉุกเฉิน” นี้เลย

ผู้บรรยายจากองค์กรชุมชนที่ดูแลป่าชุมชนในพื้นที่ ประมาณ 99 ป่าชุมชน ที่  
เข้าร่วมโครงการตลาดคาร์บอนเครดิตนั้นเปิดเผยว่าได้รับ “ค่าการตลาดจากการ  
ขายคาร์บอนเครดิตเพียงร้อยละ 20 เท่านั้น ที่เหลือตกเป็นของรัฐร้อยละ 10  
และอีก 70% เป็นของบริษัท “นายหน้าค้าคาร์บอน”

การประชุม COP28 ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต (ดูไบ) เพื่อติดตามผล  
ข้อตกลงปารีส ในปลายปี 2023 นี้ เป็นอีกเวที ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด  
ว่าจะมีความก้าวหน้าแค่ไหน อย่างไร ในการบริหารจัดการ “โลกเดือด”